





# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

26 พฤศจิกายน 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 <b>นโยบาย</b>	
<b>รมว.สธ.ชวนนับคาร์บ</b> <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ โพสต์ทูเดย์ - นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. กำหนดให้ NCDs เป็นวาระแห่งชาติ และให้มีโรงเรียนเบาหวานวิทยา นับคาร์บ ลดไขมัน เพิ่มโปรตีน รวมถึงใช้กลไก อสม. ในการรณรงค์ลดผู้ป่วย NCDs พร้อมลงพื้นที่ไปตามภูมิภาคต่างๆ โดยมีวาระที่สำคัญคือ ปลุกคนไทย ห่างไกล NCDs โดยการสอนวิธี 'นับคาร์บ' ให้แก่ อสม.	
<b>โครงการ 30 บาทรักษาทุกที่</b> <b>1. ตู้ห่วยโย</b> <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.มติชน - นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เผย ตามที่ สธ. กทม. และ สปสช. เปิดตัว "ตู้ห่วยโย บริการการแพทย์ทางไกลเชิงรุก ในชุมชนด้วย 30 บาทรักษาทุกที่" ที่ชุมชนสหกรณ์เคหสถานเจริญชัยนิมิตใหม่ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2567 ช่วยให้ปชช.เข้ารับการรักษาและตรวจวินิจฉัยกับแพทย์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานผ่านระบบวิดีโอคอลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และใกล้บ้าน รองรับให้บริการได้ 72 คนต่อวัน หรือให้บริการเฉลี่ย 6 คนต่อชั่วโมง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายครอบคลุมถึง 42 กลุ่มโรค พร้อมบริการจัดส่งยาถึงบ้าน ช่วยลดความแออัดในรพ. สอดคล้องกับเป้าหมายรัฐบาล 30 บาทรักษาทุกที่ พร้อมเตรียมติดตามประเมินผล หากได้รับการตอบรับบริการจะขยายให้ครบทั้ง 50 เขตในกรุงเทพฯ <b>2. 30 บาทรักษาทุกที่ ระยะที่ 4</b> <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.(ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (thaiPBS, linetoday, hfocus, tnnthailand, thailandplus) - นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. กล่าวว่า ในวันที่ 26 พ.ย.นี้ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ.จะมอบนโยบายขับเคลื่อนโครงการ 30 บาทรักษาทุกที่ฯ ในปี 2568 พร้อมกำหนดวันคือออฟเป็นทางการระยะ 4 ทั้งนี้ รพ.สังกัด สธ. ทั่วประเทศสามารถเชื่อมโยงข้อมูลถึงกันได้หมดภายในปี 2567 โดยไม่จำเป็นต้องมีใบส่งตัวอีกต่อไป เป้าหมายสำคัญของ คค.30 บาทรักษาทุกที่ฯ ระยะที่ 4 คือ การสร้างระบบ "One Country One Hospital" หรือ "หนึ่งประเทศ หนึ่งโรงพยาบาล" รวมถึงให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลสุขภาพ และมีแผนที่จะขยายขอบเขตของโครงการให้ครอบคลุมถึงผู้ประกันตนตามมาตรา 33 (ประกันสังคม) เพื่อให้ปชช.ทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างเท่าเทียมกัน	
<b>การผลักดันร่างกฎหมายฉบับต่างๆ</b> <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (hfocus ) -นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. กล่าวถึงความคืบหน้าการผลักดันร่างกฎหมายฉบับต่างๆ โดยร่างกฎหมายที่น่าจะมีความคืบหน้าสุด คงเป็น (ร่าง)พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการสาธารณสุข พ.ศ. ... ที่เป็นการแยกตัวออกมาจากคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ ก.พ. และมาดำเนินการผ่านคณะกรรมการข้าราชการสาธารณสุข หรือเรียกโดยย่อว่า ก.สธ. คาดว่า จะนำเสนอสู่ ครม. ได้ในวันที่ 3 ธันวาคมนี้ ส่วน(ร่าง) พ.ร.บ.อสม.ค่อนข้างยาก ติดประเด็นการตั้งกองทุน ยังต้องหารือกรมบัญชีกลาง ส่วน (ร่าง) พ.ร.บ.สุขภาพจิต พ.ศ.... ยังติดในเรื่องของการจัดตั้งกองทุนสุขภาพจิต ที่มาจากการยึดทรัพย์จากคดียาเสพติด แต่มีแนวโน้มดี อาจจะผ่านร่างกฎหมายได้เร็ว	
 <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b>	
<b>MOUคุ้มครองผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้า</b> <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, Thaigov, aec-tv, siamtongtin, FM91BKK, NEWTV, js100 biztodaystation, jaihindnews2, thebetter, ThaiTV5Online, innews, tahinewonline, ten-news, , thailandplus, Mcot, electricityandindustry, ผู้จัดการออนไลน์, บ้านเมือง, มติชน, เดลินิวส์, hoonvision)	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและ รว.พลังงาน เป็นประธานในพิธีและเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือบูรณาการเพื่อการคุ้มครองผู้ใช้พลังงานที่เป็นผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าในการเดินเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อการรักษาพยาบาล ระหว่าง สธ. กพท. กปน. และกทพ. เพื่อวางกรอบความร่วมมือในการบูรณาการทำงานคุ้มครองสิทธิผู้ใช้พลังงานเชิงรุก ให้ผู้ใช้พลังงานที่มีผู้ป่วยที่อยู่ในความดูแลได้รับการยกเว้น การงดจ่ายไฟฟ้าในทุกกรณี จากการสำรวจ มีประมาณ 52,543 ราย</p>	
<p><b>สถานความร่วมมือพัฒนาสาธารณสุข</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (Hfocus, tnnthailand, มติชนออนไลน์, ผู้จัดการออนไลน์, thaitabloid, thebetter, สยามรัฐ, บ้านเมือง)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รว.สธ. พร้อมด้วย นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. ผู้บริหารกระทรวงฯ เข้าร่วมประชุมหารือกับทีมสภาธุรกิจสหรัฐอเมริกา - อาเซียน (US-ASEAN Business Council) USABC โดยมีนายไบรอัน แม็คฟีเตอร์ รองประธานอาวุโส USABC พร้อมด้วย ผู้แทนบริษัทสมาชิก อาทิ ไฟเซอร์ กลูเกิ้ล แอปเปิ้ล ไมโครซอฟท์ เข้าร่วมการหารือ โดยได้เน้นย้ำถึงความพร้อมของไทย ที่จะทำงานร่วมกับสหรัฐฯ มั่นใจว่าเราจะร่วมกันพัฒนานโยบายที่ส่งเสริมการพัฒนาสาธารณสุขระดับโลก ให้เข้มแข็ง โดยเฉพาะการจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCDs ได้เตรียมข้อเสนอแนะในหลายประการ หวังว่าการสนทนาในวันนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นที่นำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดี</p>	
<p><b>ตั้งอนุกรรมการฯ 12 ชุด ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ()</p> <p>-นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รว.สธ ลงนาม ในคำสั่งคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ 16 /2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จำนวน 12 คณะ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามพ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งเรื่อง การบริหารระบบสวัสดิการสุขภาพ ขอบเขตในการให้บริการสาธารณสุข การบริหารจัดการกองทุน การเข้าถึงบริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ฯลฯ</p>	
<p><b>หารือสภาเภสัชกรรมปมจ่ายยา 16 อาการ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (Hfocus)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รว.สธ. ให้สภาเภสัชกรรมเข้าพบ นำโดย รศ.พิเศษ ภก.กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ นายกสภาเภสัชกรรมและคณะผู้บริหารสภาเภสัชกรรม เพื่อชี้แจงข้อมูลและหารือในประเด็นที่แพทย์สภาได้ยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองกลางเกี่ยวกับโครงการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย 16 อาการ โดยเภสัชกรร้านยา ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยสภาเภสัชกรรม ในฐานะหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แสดงความพร้อมที่จะร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขในการดำเนินนโยบายดังกล่าว โดยจะนำนโยบายไปขยายผลและปฏิบัติงานร่วมกับเภสัชกรทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและบริการด้านสุขภาพที่ถูกต้องและครบถ้วนมากยิ่งขึ้น</p>	
<p><b>วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ (มติชน, thecoverage, hfocus, thebetter, bangkokbiznews)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รว.สธ. ในฐานะประธานกรรมการ สปสช. เผย ที่ประชุมบอร์ด สปสช. มีมติรับทราบ "ความคืบหน้าการจัดหาวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) ชนิด 9 สายพันธุ์ เพื่อบริหารจัดการเป็นสิทธิประโยชน์สำหรับเด็กหญิงป.5 ปีการศึกษา 2567" โดยประสานแจ้งแผนความต้องการวัคซีนไปยังเครือข่ายหน่วยบริการด้านยาฯ รพ.ราชวิถี และ อภ. เพื่อจัดหาวัคซีน ซึ่ง อภ.มีแผนส่งมอบ 3 ระยะคือ ระยะที่ 1 ส่งมอบ 1 แสนโดส วันที่ 22 พ.ย.67 และจะทำการตรวจคุณภาพและมาตรฐาน ระยะที่ 2 ส่งมอบ 3 แสนโดส ภายในวันที่ 15 ธ.ค.67 และระยะที่ 3 ส่งมอบ 373,500 โดส ภายในวันที่ 31 ธ.ค.67 รวมทั้งหมด 773,500 โดส ที่พร้อมฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้ กรมควบคุมโรคจะทำแผนกระจายวัคซีน และแนวทางการฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ จะคิกออฟเริ่มฉีดก่อนสิ้นเดือน ธ.ค.67 ที่ จ.ปทุมธานี ก่อนขยายไปยังทุกจังหวัด</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>สธ. ออกประกาศคุมโฆษณาวัตถุอันตราย</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ไทยรัฐ</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เผย สธ.ได้ออกประกาศห้ามข้อความโฆษณาวัตถุอันตรายที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้อื่นหรืออาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคม มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 20 พ.ย.67 ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ นอกจากนี้ เตรียมออกระเบียบคณะกรรมการวัตถุอันตรายเพิ่มเติม เพื่อบังคับให้แก่โฆษณาที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หากฝ่าฝืน มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ</p>	
<p><b>โครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากฯ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ), เว็บไซต์ (มติชน, Chiangmainews, hfocus, Bangkokbiznews, newtv, thailandplus)</p> <p>- นายเดชอัคริ์ ขาวทอง รมช.สธ. เปิดโครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากและภาวะพร่องฮอร์โมนเพศชาย ครั้งที่ 4 มะเร็งต่อมลูกหมากพบมากเป็นอันดับ 4 ของมะเร็งที่พบทั้งหมดในเพศชาย แต่ละปีจะมีผู้เสียชีวิต ประมาณ 1,700 ราย และมีผู้ป่วยรายใหม่ ประมาณ 3,700 ราย ทั้งนี้ มะเร็งต่อมลูกหมากถือเป็นภัยเงียบในผู้ชาย เนื่องจากในระยะเริ่มต้นจะไม่มีอาการให้เห็นเด่นชัด ส่วนใหญ่จึงไม่ทราบว่าป่วย รวมถึงยังมีความเข้าใจผิดว่าถ้าเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากจะต้องตัดอวัยวะทิ้ง ทำให้ไม่ยอมเข้ารับการรักษา ผู้ป่วยจึงได้รับการรักษาช้าและต้องเสียชีวิตในที่สุด จึงได้จัดโครงการฯ ขึ้นเพื่อค้นหาผู้ป่วยตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ซึ่งจะช่วยลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นได้</p>	
<p><b>ชูสงขลาเมืองสุขภาพดี</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ 77kaoded</p> <p>-นายเดชอัคริ์ ขาวทอง รมช.สธ. พร้อมด้วย พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมอนามัย ร่วมกับแพทย์หญิงโอลิเวียวีเนี เวอราส ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา มอบรางวัลเชิดชูเกียรติเมืองสุขภาพดีระดับประเทศ และรางวัลเครือข่ายเมืองสุขภาพดีระดับภูมิภาคเอเชียใต้ และตะวันออก (SEAR) จำนวน 4 เมือง จากทั้งหมด 11 เมือง โดยเทศบาลเมืองสะเดา เป็น 1 ใน 4 เมืองที่ได้รับรางวัล พร้อมทั้งเปิดจุดบริการน้ำประปาสะอาดดื่มได้ และทีม SEhRT เขตสุขภาพที่ 12</p>	
<p><b>ผู้ป่วยดื่มเหล้าผสมเมทานอล</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เผย กรณีที่พบนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีอาการป่วยและเสียชีวิตจากการดื่มสุราที่บ้านผสมเมทานอลที่ประเทศเพื่อนบ้าน ว่า จากการสอบถามส่วนที่เกี่ยวข้อง พบว่ามีการส่งตัวนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วนหนึ่ง เบื้องต้นยังไม่มีรายงานคนไทย โดยนักท่องเที่ยวต่างชาติส่วนหนึ่งมารักษาในประเทศไทย ในรพ.เอกชน ซึ่งข้อมูลต่างๆไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้เนื่องจากเป็นสิทธิส่วนบุคคลของผู้ป่วย ขณะนี้ยังรักษาตัวอยู่ อย่างไรก็ตาม ได้สั่งการให้หน่วยงานที่อยู่ตามเขตชายแดน เผื่อระวังผู้ป่วยที่มีอาการเข้าข่ายสงสัย หรือมีการดื่มสุราที่บ้าน แล้วมีอาการป่วย ให้รีบรายงานมายังหน่วยงาน รพ.ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทันที ทั้งนี้ ขออย่าประชาชนระมัดระวังในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ไม่ทราบแหล่งที่มา หรือการผลิตที่ชัดเจน และมาจากผู้ค้าที่ไวใจได้ เนื่องจากสารพิษที่เป็นอันตรายไม่สามารถสังเกตด้วยตาได้ บางอย่างเสียชีวิตได้ แต่ทางที่ดีที่สุดไม่ดื่มก็ดี</p>	
<p><b>ขอข้อมูลพง.ราชการ เพื่อทดแทนอัตราลูกจ้างเกษียณ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>- นพ.ภูวเดช สุระโคตร รองปลัด สธ. ลงนามในหนังสือด่วนที่สุด เรื่อง ขอข้อมูลชื่อตำแหน่งพนักงานราชการ เพื่อทดแทนอัตราลูกจ้างประจำเกษียณอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2567 ส่งถึงผู้ตรวจราชการ สธ. เขตสุขภาพที่ 1 – 12 ลงวันที่ 25 พ.ย. 2567 เพื่อให้มีข้อมูลชื่อตำแหน่งพนักงานราชการใช้เป็นข้อมูลประกอบการทบทวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณ โดยให้เขตสุขภาพดำเนินการบันทึกข้อมูลภายในวันที่ 29 พ.ย. 2567</p>	


ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>กรณีเรียกเงินฉ.11 คืนที่บุรีรัมย์</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- นายรัชกี สารีระ เลขานุการชมรมนักวิชาการสาธารณสุข (ประเทศไทย) เผยถึง กรณีทวงถามการเรียกเงิน ฉ.11คืน ที่ จ.บุรีรัมย์ ในช่วงที่เปลี่ยนตำแหน่งเป็นนักสาธารณสุข ขณะนี้หน่วยงานที่เกิดเรื่อง มีการหาทางออก และยุติปัญหาได้แล้ว รวมถึง ทราบว่าในจังหวัดอื่นๆ อาจยังมีการตีความทำให้เกิดปัญหาเช่นกัน ทั้งการเรียกเงินคืน ยกระดับค่าตอบแทนในช่วงรอยต่อในการเปลี่ยนตำแหน่ง ตั้งแต่ช่วงเดือน พ.ค. จนมาถึงมีการประกาศค่าตอบแทนใหม่ในช่วงเดือน ก.ย. ทำให้เกิดผลกระทบต่อบุคลากร พร้อมขอกองกฎหมาย สป.สธ. และ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สป.สธ. ช่วยหาทางออกที่เหมาะสมครบทุกประเด็น</p>	
<p><b>โรคโควิด 19</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ประชาชาติธุรกิจ)</p> <p>-กรมควบคุมโรค อธิบดีสถานการณ์ผู้ป่วยโควิด-19 ภายในประเทศ รายสัปดาห์ สัปดาห์ที่ 46 ระหว่างวันที่ 17-23 พฤศจิกายน 2567 พบผู้ป่วยรายใหม่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเพิ่ม 510 ราย หรือเฉลี่ยวันละ 73 คน โดยในรอบสัปดาห์นี้ไม่มีผู้เสียชีวิต แต่มีผู้ป่วยปอดอักเสบจำนวน 70 ราย และผู้ป่วยที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ 31 ราย เมื่อรวมจำนวนผู้ป่วยสะสมที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลตั้งแต่ต้นปี 2567 มีจำนวน 42,725 ราย และมีผู้เสียชีวิตสะสม 215 ราย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, thaitodaynews, workpointnews, mcot, tnn, newtv, hfocus) นสพ.ไทยรัฐ</p> <p>- นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ฯ เผยสถานการณ์โอมิครอนในประเทศไทยสายพันธุ์ JN.1* ยังคงเป็นสายพันธุ์หลักจำนวน 1,253 คน คิดเป็นสัดส่วนสะสมร้อยละ 48.57 ของสายพันธุ์ทั้งหมดที่พบในประเทศไทย โดยข้อมูลการถอดรหัสพันธุกรรมเชื้อก่อโรคโควิด 19 จากห้องปฏิบัติการฝ่ายไวรัสระบบทางเดินหายใจ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์ฯ วันที่ 23 ก.ย. - 25 ต.ค.67 จำนวน 69 คน พบสายพันธุ์ JN.1* จำนวน 25 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 36.2 สายพันธุ์ KP.2* จำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 24.6 พบสายพันธุ์ JN.1* ยังคงเป็นสายพันธุ์หลัก และเป็นสายพันธุ์ที่องค์การอนามัยโลกเฝ้าระวังร่วมกับสายพันธุ์ BA.2.86*</p>	
<p><b>งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thaitodaynews, hfocus, thailandplus)</p> <p>- นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ เลขานุการ อย. เป็นประธานเปิดงานประชุมถ่ายทอดยุทธศาสตร์และนโยบายร่วมกับ สสจ. และร่วมจัดทำแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อบูรณาการการทำงาน สสจ. ขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพปี 2568 ยกระดับการดำเนินงานอนุมัติอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เป็นมาตรฐานสากล มีความโปร่งใส ตรวจสอบ ติดตามได้</p>	
<p><b>กรมวิทย์ เพิ่มยาสมุนไพรใหม่ในตำรามาตรฐาน</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า)</p> <p>-นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพิ่มมาตรฐานยาสมุนไพรใหม่ จำนวน 17 มอโนกราฟ ได้แก่ ยาแคปซูลบัวบก ยาขงบัวบกช่อดอกกัญชงเพศเมีย ชันทองพยาบาทเปลือกต้นข่อย ยาแคปซูลกระชายยาขงกระชาย กวาวเครือ กวาวเครือแดงมะขามแขก ยาแคปซูลใบมะขามแขก ยาขงใบมะขามแขก ยาแคปซูลพริกไทยดำ ระย่อม ใบส้มป่อย ผักส้มป่อย ว่านร้อนทอง ในตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ประกอบการใช้ขึ้นทะเบียนตำรับยา ควบคุมคุณภาพยาสมุนไพร เพิ่มการพึ่งพาตนเอง และสนับสนุนการส่งออกสมุนไพร</p>	
<p><b>อาหาร 4 ชนิดห้ามแช่ตู้เย็น</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก)</p> <p>-กรมอนามัย เผยอาหาร 4 อย่างที่ไม่ควรแช่ตู้เย็นนาน คือ แตงโม กล้วยดิบ หอม/กระเทียม อาหารกระป๋อง เสี่ยงอันตรายต่อร่างกาย เพราะอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดสนิมและเชื้อรา หรืออาจทำให้อาหารปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ และเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านสี กลิ่น รสและคุณค่าของอาหาร โดยเฉพาะเชื้อแบคทีเรียชนิดโบทูลินัม ซึ่งจะสร้างสารพิษโบทูลินัมที่ส่งผลต่อระบบประสาทอย่างรุนแรง โดยจะแสดงอาการให้เห็นภายใน 2-4 ชั่วโมง ในบางรายอาจ 12-36 ชั่วโมง และอาจเสียชีวิตด้วยระบบหายใจล้มเหลว หากพบความผิดปกติ ให้รีบไปพบแพทย์</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>ตัดจมูกเล็บ เสี่ยงติดเชื้อ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (bugaboo)</p> <p>-กรมอนามัย เผยการตัดหรือดัดจมูกเล็บเสี่ยงติดเชื้อ ทำให้เชื้อโรคเข้าไปใต้_อันตรายเกิดเล็บผิดรูปอักเสบมีหนอง แนะนำวิธีดูแลที่ถูกต้องไม่ตัดหรือดัดจมูกเล็บ ปลดปล่อยจมูกเล็บหลุดออกไปเองตามธรรมชาติ 2. ตัดเล็บให้สั้นพอดี : ไม่ตัดเล็บให้สั้นเกินไปหรือตัดขอบเล็บ 3. ล้างมือ : โดยเฉพาะก่อนและหลังทำกิจกรรม 4. บำรุงผิวรอบเล็บ : ใช้ครีมบำรุงผิวเพื่อป้องกันไม่ให้ผิวแห้งแตก หากมีอาการติดเชื้อ : ควรรีบพบแพทย์เพื่อรับการรักษา</p>	
<p><b>ข่าวปลอม</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (antifakenewscenter )</p> <p>-โรงพยาบาลราชวิถี ชี้แจงเรื่องหาวมากอาจเป็นเพราะไตบกพร่องนั้น เป็นข้อมูลเท็จ อาการหาวเป็นพฤติกรรมปกติของมนุษย์ กลไกการเกิดยังไม่สามารถอธิบายได้แน่ชัด แต่มักถูกกระตุ้นเมื่อง่วงนอน อยู่ในภาวะเหนื่อยล้า ความรู้สึกเบื่อ หรือความเครียด อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีหลักฐานทางการแพทย์ที่ระบุว่า อาการหาวมีความสัมพันธ์กับโรคไต</p>	
<p><b>ข่าวบิดเบือน</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (antifakenewscenter )</p> <p>-กรมการแพทย์ ชี้แจงกรณี หายใจไม่อิ่มเกิดจากลมแน่นในกระเพาะอาหารค้ำกะบังลม แล้วเคลื่อนตัวลงไม่ได้ ทำให้ปอดรับอากาศได้น้อย เป็นข้อมูลบิดเบือน ทั้งนี้หายใจไม่อิ่มเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น หลอดลมตีบ ปอดอักเสบ หรือภาวะท่อน้ำเหลืองอุดตัน เช่น ภาวะท่อน้ำเหลืองอุดตันสามารถดันกะบังลมขึ้นในช่องอกเล็กน้อย จึงสามารถรู้สึกหายใจไม่อิ่มได้ แต่ลำพังลมในกระเพาะอาหาร จะไม่ถึงกับทำให้ปอดรับอากาศได้น้อย</p>	
<p><b>วันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล ปี 2567</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, ผู้จัดการ )</p> <p>- คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ส่งสารเนื่องใน “วันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล” ประจำปี 2567 จากข้อมูลของ สสส. พบว่าผู้หญิงถูกละเมิด ถูกกระทำรุนแรงทางร่างกายหรือจิตใจ เข้ารับการรักษาและแจ้งความร้องทุกข์ประมาณปีละ 30,000 คน เรียกร้องรัฐบาลขับเคลื่อนป้องกัน ความรุนแรงในครอบครัวเป็นวาระแห่งชาติ หนุนสังคมต้องช่วยกันดูแล ไม่ปล่อยนิ่งเฉย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, ข่าวสด, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, สวพ.91, linetoday, thebangkokinsight, thestandard, mcot )</p> <p>-น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในปี 2567 นี้ รัฐบาลกำหนดจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ภายใต้แนวคิด “สร้างสุขปลอดภัย ไร้ความรุนแรง” (ACT NOW to end Violence against Women and Girls) มุ่งหวังให้ทุกคนเข้าใจความรุนแรงในครอบครัว พร้อมใช้ความรัก ความเห็นใจ ความเอื้ออาทร และใช้ความรู้ในสิทธิทางกฎหมาย เพื่อปกป้องคุ้มครองทั้งตัวเอง สมาชิกในครอบครัว และคนในสังคมที่กำลังประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ทั้งนี้ ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม รวมถึงประชาชนทุกคน มาร่วมแสดงพลังในการยุติความรุนแรงทุกรูปแบบ</p>	
<p><b>เตือนเจรจาเอฟทีเอไทย-อียูกระทบระบบสุขภาพ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (Hfocus bangkokbiznews BiotechThailand waymagazine)</p> <p>-นายเฉลิมศักดิ์ กิตติตระกูล ผู้ประสานงาน FTA Watch กล่าวว่า จากการติดตามเนื้อหาเจรจาเอฟทีเอที่เฮอร์หว่างไทยกับสหภาพยุโรป พบว่า สหภาพยุโรปมีข้อเสนอที่ค่อนข้างผูกมัด เรื่องการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่เข้มงวดกว่าความตกลงทริพส์ขององค์การการค้าโลก นอกจากนี้ อียูยังขอเพิ่มการขยายอายุสิทธิบัตร โดยขอเพิ่มแค่ 6 เดือน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญว่าจะผลิตยาได้หรือไม่ จะผูกขาดวัตถุดิบยาหรือไม่ นี่คือนโยบายที่กังวลมาก เพราะจะส่งผลกระทบต่อเข้าถึงยาของคนไทย ดังนั้นเพื่อนำเสนอประเด็นข้อห่วงใยต่างๆ เครือข่ายภาคประชาสังคมไทย จะร่วมกันแถลงข่าว “เอฟทีเอไทย-อียู ชัดแย้งเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน: ยาแพง เกษตรหนี้เพิ่ม บัตรทองพัง” โดยภายในงาน ทางภาคประชาสังคมไทยนัดหารือกับผู้แทนเจรจาของสหภาพยุโรปในไทย วันที่ 28 พฤศจิกายนนี้</p>	



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>โรคพิษสุนัขบ้าระบาดในกทม.</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า)เว็บไซต์ (CH7, NEW18, มติชน, แนวหน้า, TOPNEW, Tnews, sonthitalk, MGROnline, NEW1Live)</p> <p>-รศ.ทวิตา กมลเวชช รองผู้ว่าฯ กทม. นำทีมลงพื้นที่สอบสวนโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมประชุมและวางแผนควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย ซอยอ่อนนุช 86 แขวงประเวศ เขตประเวศ ภายหลังจากได้รับแจ้งรายงานผลการตรวจยืนยันพบเชื้อไวรัสโรคพิษสุนัขบ้าจากสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ และดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่ผู้สัมผัสกลุ่มเสี่ยงรวมทั้งหมด จำนวน 728 คน และจับสุนัขจรจัดออกจากพื้นที่เพื่อกักเฝ้าระวังอาการของโรคพิษสุนัขบ้า ที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานคร จำนวน 51 ตัว พร้อมดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์แก่ชุมชนข้างเคียง รวม 104 ตัว สร้างความเข้าใจและสื่อสารความเสี่ยงให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยรอบ</p>	
<p><b>กทม.เฝ้าระวังฝีดาษลิง</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(สยามรัฐ) เว็บไซต์ (สยามรัฐ)</p> <p>- นางภาวิณี รุ่งทนต์กิจ รก.ผอ.สำนักอนามัย กทม. เตรียมพร้อมมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคฝีดาษลิงในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยเฉพาะย่านท่องเที่ยวและย่านพักอาศัยของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ รวมทั้งการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ของสถานพยาบาลในสังกัด เพื่อรองรับการดูแลรักษาผู้ป่วย ทั้งนี้ ยอดผู้ป่วยฝีดาษลิงสะสมในพื้นที่กรุงเทพฯ ตั้งแต่ 1 ม.ค.-18 พ.ย. 67 พบผู้ป่วย 45 ราย โดยพบการติดเชื้อในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายมากที่สุด</p>	
<p><b>กรมปศุสัตว์ลุย Kick Off เปิดปฏิบัติการอวสานสารเร่งเนื้อแดง</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(สยามรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, ผู้จัดการ, แนวหน้า, เดลินิวส์, สยามรัฐ, บ้านเมือง, สำนักข่าวไทย) กรุงเทพธุรกิจ linetoday, innnews)</p> <p>-นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ จัดกิจกรรม Kick Off เปิดปฏิบัติการอวสาน สารเร่งเนื้อแดง คุมเข้มห้ามใช้สารเร่งเนื้อแดงตลอดห่วงโซ่การผลิตโคขุน พร้อมเดินหน้าปฏิบัติการเชิงรุกเต็มกำลัง เป็นกิจกรรมสำคัญที่มีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์ หน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข และกองบังคับการปราบปรามกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค โดยมุ่งเน้นให้ประเทศไทยปราศจากการใช้สารเร่งเนื้อแดงในการเลี้ยงสัตว์ปศุสัตว์ ซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับความปลอดภัยในอาหารและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารต่อไป</p>	
<p><b>จนท.ลุยพิสูจน์41ศพที่พิกสงฆ์</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์ ผู้จัดการรายวัน360องศา, เดลินิวส์, ข่าวสด) เว็บไซต์ (สยามรัฐ แนวหน้า คมชัดลึก มติชน MGROnline, เดลินิวส์, ข่าวสด)</p> <p>- นายวรเทพ ก่องบุญ ปลัดอำเภอโพทะเล พ.ต.อ.ศุภากร บุญคง ผกก.สภ.โพทะเล กองพิสูจน์หลักฐานจังหวัดพิจิตร เจ้าหน้าที่ สสจ.พิจิตร อสม. อบต.และเทศบาลตำบลบ้านน้อย ได้เข้าตรวจสอบอัตลักษณ์ 41 ศพ บริเวณที่พิกสงฆ์บ้านครุไชยบวร ต.บ้านน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร มีญาตินำเอกสารแสดง 20 ราย อีก 21 ราย อยู่ระหว่างเดินทาง ซึ่งบางรายอยู่ต่างจังหวัดและต่างประเทศ เบื้องต้นเป็นการอุทิศครบทั้งหมด แต่ต้องระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโรคและเจ้าหน้าที่สั่งปรับสำนักสงฆ์ไม่เกิน 2,000 บาท ในข้อหาไม่ได้รับอนุญาตก่อตั้งสุสาน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ :เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, แนวหน้า, คมชัดลึก, linetoday, mcot, ch3)</p> <p>-พันตำรวจโท อินทร์ฉัตรชัย เรืองชัยศิวเวท รองผู้กำกับสืบสวน สภ.โพทะเล เปิดเผยว่า มีร่างศพอีก 32 ร่าง วัดป่าศิริไฉย ต.เนินมะกอก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร เชื่อมโยงกับที่พิกสงฆ์บ้านครุไชยบวร ซึ่งเจ้าอาวาสวัดป่าศิริไฉย ได้ชี้แจงว่าศพต่างๆ เหล่านี้ผู้ตายได้มีการอุทิศร่างกายให้กับทางวัดก่อนที่ตัวเจ้าของศพจะเสียชีวิต</p> <p>-นายธงชัย ชิมมากทอง นายอำเภอบางมูลนาก กล่าวว่า เมื่อปี 2552 พระอาจารย์สายฝน ปณฺธิโต เจ้าสำนักที่พิกสงฆ์บ้านครุไชยบวร เคยมาเปิดสำนักสงฆ์ปฏิบัติธรรมบ้านสะพานยาว หมู่ที่ 11 ต.เนินมะกอก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร ได้ฝึกปฏิบัติธรรมให้กับนักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่ง จำนวน 379 คนที่เข้ามาเข้าค่ายปฏิบัติธรรมฝึกจิตและฝึกสมาธิ ปฏิบัติธรรมในโรงศพ และกรงงูเหลือม และได้เกิดเหตุงูเหลือมในกรงรัดนักเรียนจนได้รับบาดเจ็บและสติแตก จนนำตัวนักเรียนส่งโรงพยาบาล ซึ่งขณะนั้นตนเองกำลังหารื้อกับสำนักพุทธศาสนา ว่า การกระทำแบบนี้ ผิดอะไรหรือไม่</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>เหตุฆาตกรรมทั้งครอบครัว ในจ.สมุทรปราการ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด, workpointnews, amarin, topnews, 77kaoded thebangkokinsight, ch7, thaich8, pptv, bugaboo, INN, sanook, one31, mcot, ch3plus)</p> <p>- ตำรวจ สภ.เมืองสมุทรปราการ ได้รับแจ้งเมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2567 เวลา 21.00 น. จากเหตุการณ์ใช้อาวุธปืนยิงใส่กันจำนวนหลายนัด มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตหลายราย เหตุเกิดในชุมชนหลังฟาร์มจระเข้สมุทรปราการ ตรวจสอบที่เกิดเหตุพบผู้เสียชีวิต 4 ราย โดยผู้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงตัวเองเพื่อหนีความผิด ส่วนผู้บาดเจ็บ 1 ราย อายุ 8 ขวบ ถูกนำตัวส่ง รพ.สมุทรปราการ ล่าสุดอาการปลอดภัย ทั้งนี้ ตร.ตั้งข้อสันนิษฐานปมเงินกู้ 8 หมื่นบาท และปัญหาชู้สาว</p>	
<p><b>เหล่าเถื่อน</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด) เว็บไซต์ (โพสต์ทูเดย์, กรมประชาสัมพันธ์, แนวหน้า, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก,</p> <p>-นายสุนทร สุนทรชาติ รองปลัด กทม.เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรุงเทพมหานคร ที่ประชุมได้หารือแนวทางการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2568 ภายใต้การรณรงค์ "ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ" เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และส่งเสริมให้กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ปลอดภัย โดยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน นอกจากนี้ ได้หารือแนวทางการเฝ้าระวังและป้องกันการดื่มแอลกอฮอล์เถื่อน (ซุ่มยาตอง) โดยค้นหาจุดเสี่ยงซุ่มยาตองที่ขายแอลกอฮอล์เถื่อนในพื้นที่ และสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 โดยมอบหมายสำนักงานเขต 50 เขต สำรวจซุ่มยาตองในพื้นที่ชุมชน กรณีพบซุ่มยาตองในพื้นที่ ให้แจ้งสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพื่อตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมาย กรณีพบผู้ขายหรือผู้ส่งซุ่มยาตอง ให้ประสาน อสส. หรือผู้นำชุมชนในพื้นที่ ส่งต่อศูนย์บริการสาธารณสุข หรือสถานพยาบาลใกล้บ้าน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>-ซีเอ็นบีซี เผยรายชื่อ ประเทศในเอเชียเป็นประเทศที่เกิดเหตุภาวะแพ้เมทานอลมากที่สุดในโลก รวมถึงมีผู้ป่วยจากภาวะแพ้เมทานอลมากที่สุดในโลกด้วยเช่นกัน ซึ่งอินโดนีเซียพบเคสเป็นพิษมากที่สุด ขณะที่อิหร่านมีผู้ป่วยจากพิษเมทานอลมากที่สุด ข้อมูลของ Doctors Without Borders เผยว่า การดื่มเมทานอลที่ไม่มีกลิ่นและไม่มีสีเพียง 30 มิลลิลิตร ซึ่งน้อยกว่าช้อนตมมาตรฐานนั้น ถือว่าเป็นอันตรายถึงชีวิต หรือหากดื่มเพียง 10 มิลลิลิตร หรือ 2 ช้อนชา ก็อาจทำให้ตาบอดได้ และปัจจุบันภาวะเป็นพิษจากเมทานอลนั้นเป็นปัญหาสาธารณสุขโลกที่ได้รับการให้ความสำคัญน้อยมากเกินไป นับตั้งแต่ปี 2562 เกิดเคสที่มีคนป่วยภาวะเป็นพิษดังกล่าว 943 เคส มีผู้ป่วยรวมประมาณ 39,000 คน และมีผู้เสียชีวิตมากถึง 12,900 คน ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา</p>	
<p><b>ยาบ้าผสมน้ำหอม</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (บ้านเมือง, ข่าวสด, linetoday, workpointtoday)</p> <p>-นายโสภณ ชาร์มย์ สส.พรรคภูมิใจไทย ร่วมกับตำรวจ สาธารณสุข ฝ่ายปกครอง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ ออกปฏิบัติการปิดหมู่บ้านตอนเช้ามืด เคาะประตูตรวจปัสสาวะบ้านทุกหลัง ทุกคนที่มีอายุตั้งแต่ 13-60 ปี หากพบใครมีเป็นสีม่วงจะเอาเข้าสู่ศูนย์บำบัดอำเภอนี้เป็นเวลา 7 วัน เมื่อบำบัดครบ จะให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน ติดตามตรวจปัสสาวะทุก 7 วัน ถ้าตรวจพบว่ายังไม่เลิก จะเข้าสู่ขั้นที่ 2 คือการนำตัวส่งโรงพยาบาลรักษาและบำบัดอีกครั้ง แต่หากออกมาแล้วเสือกอีก จะเข้าสู่กระบวนการที่ 3 คือนำตัวไปบำบัดศูนย์ใหญ่ที่ อ.พุทไธสง ครั้งนี้จะต้องบำบัด 4 เดือน</p> <p>สิ่งที่น่าตกใจคือ ผลการตรวจปัสสาวะ พบแอมเฟตามีนในพระพิงส์สีกมาได้ 8 วัน เด็กชาย 13 ปี และคนพิการ ซึ่งทั้งหมดยืนยันกรานว่าไม่เคยเสพยาบ้า แต่ยอมรับเพียงว่าดื่มน้ำกระเทียมที่ซื้อมาและเสพกัญชาเท่านั้น จึงให้มีการตรวจละเอียดซ้ำอีกครั้ง หากพบผลออกมายืนยันว่าเป็นแอมเฟตามีนอีก อาจมีความเป็นไปได้ว่ามีการเอายาบ้าไปผสมกับน้ำกระเทียมหรือกัญชาด้วย แล้วนำมาจำหน่าย ซึ่งค่อนข้างน่าห่วง</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>เมาคูกี้กัญชา</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ( คมชัดลึก , ch7, workpointtoday, linetoday )</p> <p>- ศูนย์วิทยุเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยสว่างปริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยา รับแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือจากประชาชนว่า ลูกสาวถูกมอมยาไม่ได้สติ จึงประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองพัทยา รีบนำกำลังไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบร่างของ MR.LATTRELL อายุ 28 ปี สัญชาติฟิลิปปินส์ นอนหมดสติอยู่กับพื้น ส่วนอีกรายคือ น.ส.ชณิสรา (สงวนนามสกุล) อายุ 28 ปี นอนไม่ได้สติอยู่ในห้องนอน ตรวจสอบภายในห้องไม่พบร่องรอยการต่อสู้ พบเพียงขนมคุกกี๋ มีส่วนผสมของกัญชา ที่ทำรูปลักษณะมนุษย์อวกาศ จำนวน 3 ชิ้น ถูกแกะรับประทานแล้ว 1 ชิ้น และซองขนมแบบเดียวกันอีก 1 ซองในถังขยะ เจ้าหน้าที่จึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน เบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ได้เคลื่อนย้ายทั้งสองรายส่งโรงพยาบาล ส่วนสาเหตุนั้นสันนิษฐานว่าทั้งคู่รับประทานขนมคุกกี๋ที่มีส่วนผสมของกัญชาเข้าไป ส่งผลให้มีอาการมึนเมาอย่างหนัก จึงเกิดอาการช็อค หมดสติ อย่างไรก็ตามข้อเท็จจริงต้องรอให้ทั้งสองอาการดีขึ้น นอกจากนี้ยังฝากเตือนเยาวชน และกลุ่มวัยรุ่นนักร้อง นักชิม ให้ระมัดระวังในการลิ้มลองขนม หรืออาหารที่มีส่วนผสมของกัญชา ให้รับประทานในปริมาณที่เหมาะสม มิฉะนั้นอาจเป็นอันตรายต่อตนเองได้</p>	
<p><b>ใช้หวัดนก</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ch7</p> <p>- สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า ฝูงเป็ดพบการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนกในฟาร์มเป็ดแห่งหนึ่งในเมืองเกียต๊ะ จ.ไซตามะ และกำจัดเป็ดราว 2,500 ตัวในฟาร์มเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด โดยเป็นการระบาดครั้งที่ 11 ของฝูงเป็ดที่ถูกพบในฟาร์มสัตว์ปีกในฤดูกาลนี้ ทั้งนี้ ทางกรมผู้ป้อนได้กำหนดเขตจำกัดการเคลื่อนย้ายรอบฟาร์มในรัศมี 3 กม. จำกัดการขนส่งสัตว์ปีกและไข่ และกำหนดเขตจำกัดการขนส่งในรัศมี 10 กม. เพื่อป้องกันการกระจายออกนอกพื้นที่</p>	
<p><b>3 สาเหตุหลักที่ทำให้หะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไม่ดีต่อสุขภาพ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (sanook, khaoja)</p> <p>-เว็บไซต์ ETtoday เผย 3 สาเหตุที่ทำให้หะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไม่ดีต่อสุขภาพ ไม่ได้มาจากการใส่สารกันบูด แต่เกิดจากไขมันอิ่มตัวสูง, โซเดียมสูง และ สารอาหารไม่สมดุล หากกินเป็นมื้อหลักบ่อยครั้งอาจเสี่ยงต่อสุขภาพได้</p>	
<p> <b>ประเด็นลบ/ข่าวผลกระทบ</b></p>	